

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GÒ DẦU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTH

Gò Dầu, ngày 17 tháng 6 năm 2022

V/v báo cáo nội dung phản ánh,
kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua
Công Hành chính công tỉnh Tây
Ninh trường hợp ông Trần Minh Trí

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện Công văn số 3165/VP-KSTT, ngày 12/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua Công Hành chính công tỉnh Tây Ninh.

UBND huyện Gò Dầu báo cáo như sau:

Suối Cầu Sao nằm trên địa bàn xã Thanh Phước có chiều dài khoảng 2.700m, chiều ngang 05 m phục vụ tưới tiêu cho bà con Nhân dân khu vực thuộc các ấp Trâm Vàng 1, Xóm Mới 2, Cây Xoài, Xóm Đồng và Rõng Tượng. Hiện trạng, suối Cầu Sao có nhiều cây đại mộc 2 bên bờ suối và bị bồi lấp nhiều năm do đó dòng chảy bị thu hẹp.

Đầu tháng 5 năm 2022, do tình hình mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, suối Cầu Sao không tiêu thoát nước kịp dẫn đến ngập úng cục bộ khoảng 05 ha Sầu riêng. Do khu vực này trũng, nên khi mưa nhiều vẫn đến ngập úng, sau khi ngưng mưa phải trong 02 đến 03 ngày, dòng suối mới thoát hết nước được, từ đó làm ảnh hưởng đến một số cây Sầu Riêng xung quanh khu vực vùng trũng không thoát nước kịp bị chết. Hiện nay, nước đã thoát không còn bị ngập úng.

Qua trao đổi với các hộ dân có đất thuộc khu vực này, UBND xã Thanh Phước đã vận động các hộ dân trồng cây Sầu Riêng phát hoang cỏ dại 02 bên bờ suối Cầu Sao, tạm thời khai thông để không bị hạn chế dòng nước chảy của suối Cầu Sao.

* Giải pháp trong thời gian tới để phòng, chống bị ngập úng cây Sầu Riêng trong khu vực suối Cầu Sao khi mưa kéo dài:

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Thanh Phước chủ trì, bố trí đầu tư kinh phí nạo vét Suối Cầu Sao để đảm bảo tiêu thoát nước, phục vụ sản xuất của người dân trong khu vực.

Trên đây là báo cáo nội dung phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua Công Hành chính công tỉnh Tây Ninh trường hợp ông Trần Minh Trí, UBND huyện Gò Dầu xin báo cáo Văn phòng UBND tỉnh được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP. HUBND và UBND huyện.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**